



Đ/c Lý Công Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



Đ/c Nguyễn Thế Phong, Phó Bí thư Đảng bộ Sở Y tế tặng giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



Đoàn cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai hỗ trợ công tác xét nghiệm Covid-19 cho trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu.



BẢN TIN

Y TẾ LAI CHÂU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM



SỐ 2
2021

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LAI CHÂU

Phường Đông Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213 3876 698 - Email: gsklc@gmail.com



CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

TTND.BSCKII. BÙI TIẾN THANH
Giám đốc Sở Y tế Lai Châu

BAN BIÊN TẬP

BSCKII. NGUYỄN THẾ PHONG
BSCKI. HOÀNG VĂN THẮNG
BSCKI. TRẦN ĐỖ KIÊN
CN. ĐỖ THỊ OANH

TRÌNH BÀY

PHẠM PHƯƠNG THÚY

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LAI CHÂU

Phường Đông Phong - Thành phố Lai Châu
Tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213 3876 698
Email: gdsclc@gmail.com

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN

Số: 75/GP-XBBT
do Sở Thông Tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
Cấp ngày 14 tháng 12 năm 2020

In tại CN Công ty TNHH TM và XD Ngọc Hưng tại Cao Bằng
Địa chỉ: SN 55, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
In xong nộp lưu chiểu năm 2021

TRONG SỐ NÀY

Ngành Y tế nỗ lực xây dựng xã đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế
.....1
Hồng Thơm

Hiệu quả từ đề án Bệnh viện vệ tinh tại Than Uyên.....2
Nguyễn Hằng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh ứng dụng kỹ thuật cao trong khám,
chữa bệnh3
Nguyễn Thúy

Công đoàn Ngành Y tế với công tác chăm lo cho đoàn viên
và người lao động5
Hồng Thơm

Trạm Y tế Mường Kim “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”7
Bạch Mai

Nâng cao hiệu quả điều trị nhờ kết hợp y học cổ truyền với y
học hiện đại8
Mai Hoa

Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn đổi mới phong cách thái độ
phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh10
Thái Sơn

Nam giới cần quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản11
Phương Thúy

Tuổi trẻ Ngành Y tế: Xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng
đồng12
Ngọc Châm

Người cộng tác viên dân số năng động và tận tâm14
Bạch Mai

Tin hoạt động15

Ảnh bìa 1. Đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó
Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam



UBND tỉnh Lai Châu họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19



Lãnh đạo Đảng ủy Biên phòng tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam



Các y, bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Than Uyên cấp cứu cho bệnh nhân

Ngành Y tế nỗ lực xây dựng xã đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế

Hồng Thơm



Cán bộ Trạm Y tế xã Trung Chải (Nậm Nhùn) khám chữa bệnh cho người dân

Với chủ trương đưa dịch vụ y tế đến với người dân, nhất là vùng khó khăn, từng bước thực hiện công bằng, hiệu quả trong khám, chữa bệnh. Những năm qua, Ngành Y tế và các địa phương trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện bộ Tiêu chí quốc gia (TCQG) về y tế xã giai đoạn đến 2020 theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT, ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định thực hiện bộ TCQG về y tế xã giai đoạn đến năm 2020; hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ các xã được công nhận đạt TCQG về y tế.

Tính đến năm 2020, toàn tỉnh có 89/103 trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt TCQG về Y tế giai đoạn đến năm 2020, đạt 86,4%. Mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh từng bước được củng cố và hoàn thiện. 100% xã, phường, thị trấn có trạm y tế được xây dựng khang trang, đảm bảo cơ sở hạ tầng phục vụ khám, chữa bệnh; các trạm y tế đều có điện thoại, máy vi tính và các trang thiết bị cơ bản, như: Giường bệnh, tủ thuốc, dụng cụ y tế cơ bản, dụng cụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nhiều trạm y tế còn có đầy đủ các phòng chức năng, như: Phòng khám bệnh, kho dược, phòng sơ cứu, cấp cứu, phòng lưu

bệnh nhân, phòng khám phụ khoa, phòng đẻ, phòng tiêm, phòng trực. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực cho y tế cơ sở cũng được Ngành Y tế quan tâm. Đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao. Những trạm chưa có bác sỹ, Trung tâm Y tế huyện điều động bác sỹ tăng cường luân phiên. Đây là điều kiện thuận lợi để các đơn vị triển khai tốt các hoạt động chuyên môn.

Trạm Y tế xã Trung Chải là một trong những đơn vị y tế đóng trên địa bàn thuộc xã biên giới của huyện Nậm Nhùn, Trưởng Trạm Y tế Nguyễn Văn Thọ cho biết: “Trước đây, trạm chưa được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nên trạm chỉ khám, chữa bệnh thông thường. Từ năm 2016, Trạm được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị nên Trạm triển khai điều trị nội trú, đỡ dễ thường, thực hiện kế hoạch hoá gia đình... dần tạo niềm tin đối với người bệnh và nhân dân. Hiện nay, bình quân mỗi ngày trạm có 15 - 20 bệnh nhân tới khám, chữa bệnh tại trạm. Năm 2019, xã Trung Chải được công nhận đạt TCQG về Y tế xã”.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền cho Nhân dân về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phòng tránh một số bệnh thông thường. Bằng các hình thức truyền thông trực tiếp tại các buổi họp thôn, bản... đã trang bị cho mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng kiến thức, kỹ năng biết cách phòng, chống dịch bệnh, xây dựng nếp sống vệ sinh, rèn luyện thân thể, hạn chế những thói quen, lối sống có hại đối với sức khỏe.

Thực tế cho thấy, nhờ chăm lo củng cố, phát triển mạng lưới y tế, đào tạo cán bộ y tế cơ sở, nên công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã được đưa về gần dân hơn. Đáng ghi nhận là tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh đã triển khai tốt việc quản lý, theo dõi sức khỏe cho các đối tượng

chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Một số bệnh xã hội, như: phong, lao, tâm thần, bướu cổ, được quản lý, theo dõi và phối hợp điều trị khá hiệu quả. Đại đa số người dân, đặc biệt người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn.

BSKI. Hoàng Văn Thắng - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế cho biết: “Đến nay, toàn tỉnh đã có 86,4% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt TCQG về y tế, trong đó có 4 huyện, thành phố: Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường và Thành phố Lai Châu có 100% xã, phường, thị trấn đạt TCQG về y tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác xây dựng và duy trì xã đạt TCQG về y tế trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 vẫn còn một số khó khăn như: Ở một số địa phương cấp uỷ, chính quyền chưa quan tâm, quyết liệt trong việc thực hiện TCQG về y tế, phần lớn giao cho Ngành Y tế, do đó tiến độ thực hiện mục tiêu đạt còn chậm so với kế hoạch, lộ trình đã đăng ký. Các chỉ tiêu về tỷ lệ

hộ gia đình trong xã sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt ở mức thấp. Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai ít nhất 3 lần trong 3 thời kỳ đạt thấp. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) có xu hướng giảm dần theo từng năm nhưng vẫn ở mức cao; 10/23 xã chưa đạt điểm ở tiêu chí này. Tiêu chí Dân số - KHHGD là một tiêu chí có tính chất quyết định xã đủ tiêu chuẩn công nhận và duy trì kết quả xã đạt TCQG về Y tế, tuy nhiên hiện nay tỉ lệ tăng dân số hàng năm và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tại các xã còn cao trong khi 2 chỉ tiêu này chiếm trên 50% số điểm trong tiêu chí IX nên rất dễ bị liệt”.

Thời gian tới, để duy trì và xây dựng các xã đạt TCQG về Y tế, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân cùng vào cuộc tích cực. Các Trạm Y tế phải nâng cao nhiệm vụ chuyên môn, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị được đầu tư để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân ngày càng tốt hơn, có như vậy các tiêu chí đạt chuẩn mới bền vững.

HIỆU QUẢ TỪ ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN VỆ TINH TẠI THAN UYÊN

Nguyễn Hằng

Đề án Bệnh viện vệ tinh ra đời không chỉ giúp người bệnh bớt chi phí đi lại, giảm tình trạng quá tải cho bệnh viện tuyến trên mà qua đó góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện. Trung tâm Y tế Than Uyên là một trong những huyện làm tốt của Đề án Bệnh viện vệ tinh tại Lai Châu.

Trung tâm Y tế Than Uyên là Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện E theo Quyết định số 4452/QĐ-BYT ngày 16/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngay sau đó, Trung tâm Y tế Than Uyên đã chủ động đề xuất với Bệnh viện E các nội dung cần được tập trung hỗ trợ, giúp đỡ, nhất là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh như đào tạo chuyên môn, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị, xây dựng bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện; đổi mới phong cách thái độ phục vụ của thầy thuốc và lấy người bệnh làm trung tâm. Trung tâm đã cử 04 kíp về phẫu thuật

nội soi, 03 kíp nội soi tiêu hóa, 20 kíp/71 lượt tham gia các lớp tập huấn chuyên môn tại bệnh viện E. Từ năm 2018 - 2020, Bệnh viện E đã tổ chức các đoàn công tác, giúp đỡ Trung tâm khám, chữa bệnh cho trên 510 lượt người bệnh (Chủ yếu là các bệnh về tim, cơ xương khớp, các khuyết tật...). Đồng thời, chuyển giao 43 dịch vụ kỹ thuật phẫu thuật nội soi ổ bụng, sản khoa cơ bản; 40 dịch vụ



Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Than Uyên siêu âm cho bệnh nhân

kỹ thuật phục hồi chức năng; 09 dịch vụ kỹ thuật nội soi tiêu hóa, 02 dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm giải phẫu tế bào (U tuyến giáp, u hạch...). Trung tâm được đầu tư bổ sung các trang thiết bị hiện đại như nâng cấp máy chụp X - quang kỹ thuật số, hệ thống phẫu thuật nội soi, hệ thống nội soi tiêu hóa, nội soi Tai mũi họng, máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học, nước tiểu tự động,...

Sau hơn 2 năm là Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện E Trung ương, đến nay đội ngũ thầy thuốc tại Trung tâm đã làm chủ được các thiết bị y tế hiện đại trong khám, chữa bệnh, phê duyệt bổ sung 638 dịch vụ kỹ thuật mới, nâng tổng số danh mục kỹ thuật thực hiện 2.498 danh mục (trong đó có 750 danh mục vượt tuyến). Năm qua, công tác chuyên môn tại Trung tâm đã có những bước phát triển vượt bậc, triển khai thành thạo các thủ thuật, phẫu thuật tạo hình; nội soi tiêu hóa; phẫu thuật nội soi ổ bụng, phẫu thuật nội soi, buồng trứng, phẫu thuật tai mũi họng, nội soi tiêu hóa can thiệp; lồng ấp sơ sinh, các kỹ thuật Hồi sức cấp cứu như sốc tim, đặt Catheter tĩnh mạch Trung tâm, hút khí liên tục màng phổi; xét nghiệm sinh hóa tự động, xét nghiệm tế bào, hồi sức sơ sinh non yếu, chụp UIV, chụp dạ dày, đại tràng có chuẩn bị, nội soi TMH; thực hiện mới nhiều chỉ số xét nghiệm; liên kết xét nghiệm sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, chẩn đoán ung thư sớm... điều đó thể hiện Trung tâm đã có sự trưởng thành vượt bậc, từng bước và khẳng định được vị thế của mình, nhận được sự tin tưởng của Nhân dân trong huyện và địa bàn lân cận.

Điển hình như trường hợp bệnh nhân Lò Thị Chiêu, 51 tuổi, bản Chiềng Ban 1 (Mường Kim) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp. Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu cắt ruột thừa xuôi dòng bằng phương pháp nội soi. Sau phẫu thuật bệnh nhân đau ít, thời gian điều trị ngắn, vết mổ nhanh liền, để lại sẹo nhỏ, sức khỏe phục hồi nhanh.

Không chỉ là “đòn bẩy”, giúp giảm tải tình trạng quá tải của bệnh viện tuyến trên, Trung tâm đã thực hiện được một số ca phẫu thuật khó, làm chủ nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu giúp người bệnh vùng sâu, vùng xa có thể điều trị những bệnh

lý phức tạp hơn. Nhiều người bệnh là bà con dân tộc thiểu số không còn phải lên tuyến trên để chữa bệnh. Không chỉ vậy, chất lượng điều trị cũng được nâng lên rõ rệt, số ngày điều trị của bệnh nhân giảm, trung bình những năm trước là 7 - 9 ngày, nay giảm xuống còn 6 - 8 ngày.

BSCII. Vũ Văn Quang - Giám đốc Trung tâm Y Than Uyên cho biết: “Trung tâm Y tế huyện được Bộ Y tế đưa vào tham gia Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện E Trung ương đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của Lãnh đạo Sở Y tế, của huyện, đặc biệt là sự đồng tình của Nhân dân tại địa phương. Trung tâm có điều kiện rất thuận lợi để phát triển toàn diện cả về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và chuyên môn, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Từ đó, người dân trên địa bàn được thụ hưởng kỹ thuật cao trong chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương, tiết kiệm được thời gian, chi phí, đồng thời giảm áp lực quá tải tuyến trên. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, đơn vị còn gặp không ít khó khăn, nhất là việc bố trí bác sĩ đi học tập chuyên môn còn khó khăn do thiếu bác sĩ. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng bệnh viện huyện xuống cấp và chật hẹp, chưa tương xứng với sự phát triển của bệnh viện và nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Hiện tại, bệnh viện còn thiếu một số thiết bị y tế như hệ thống chụp CT Scanner, máy siêu âm doppler và một số thiết bị cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, các thiết bị y tế chuyên khoa mắt, răng hàm mặt...”.

Để phát huy những kết quả của Đề án Bệnh viện Vệ tinh trong thời gian tiếp theo, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu với cấp trên đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng bệnh viện; mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế; tăng cường đào tạo chuyên môn; đề xuất với Bệnh viện E thường xuyên tổ chức khám, chữa bệnh, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn tại bệnh viện huyện; tăng cường hỗ trợ trực tuyến. Mặt khác, chủ động tiếp nhận và triển khai thực hiện các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, chuyên khoa, để người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế tốt hơn, chuyên sâu hơn ngay tại địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.



BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CAO TRONG KHÁM, CHỮA BỆNH

Nguyễn Thúy

Thời gian qua, cùng với việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tích cực triển khai ứng dụng kỹ thuật cao, đầu tư trang - thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác khám, chữa bệnh, thực hiện mục tiêu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân.

BSCKII. Đặng Hữu Ngọc - Phó Giám Đốc BVĐK tỉnh cho biết: “Bệnh viện Đa khoa tỉnh là bệnh viện hạng II, với quy mô 500 giường bệnh, gồm 28 khoa, với tổng 486 cán bộ, viên chức và người lao động. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu, đặc biệt là sự quan tâm sát sao, chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế, thời gian qua, Bệnh viện đã được đầu tư về cơ sở vật chất cũng như nhiều trang thiết bị hiện đại như máy cộng hưởng từ (MRI), CT Scanner, siêu âm màu 3D, 4D... Hiện tại, bệnh viện đã thực hiện được trên 70% kỹ thuật lâm sàng, cận lâm sàng theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế và áp dụng các kỹ thuật cao vào điều trị như: Phương pháp lọc máu liên tục được áp dụng tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, những bệnh nhân bị suy thận, suy gan, rối loạn đông máu, viêm tụy cấp hoại tử... có nguy cơ tử vong cao nay có thêm cơ hội được cứu sống ngay tại địa phương. Các phương pháp phẫu thuật nội soi, phẫu thuật mổ đục thủy tinh thể theo phương pháp Phaco, phẫu thuật cắt ghép lõi cầu... đã được triển khai tại bệnh viện. Đồng thời, Bệnh viện đã triển khai hiệu quả hệ thống KCB từ xa với các bệnh viện tuyến Trung ương, qua đó, tổ chức hội chẩn, tư vấn điều trị, chẩn đoán bệnh từ xa giúp cho các y, bác sỹ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giảm chi phí điều trị, đi lại ăn ở của bệnh nhân”.

Cùng với việc triển khai các kỹ thuật cao, công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ luôn được bệnh viện quan

tâm tạo điều kiện cho cán bộ đi học các lớp sau đại học như: Lớp chuyên khoa I, chuyên khoa II. Ngoài ra, bệnh viện còn cử những ê kíp bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên về bệnh viện Trung ương để học tập kiến thức cũng như thực hành thành thạo kỹ năng về triển khai các kỹ thuật mới tại bệnh viện. Đồng thời, mời các chuyên gia ở các bệnh viện đầu ngành chuyển giao kỹ thuật ngay tại bệnh viện theo Đề án 1816 cũng như thực hiện tốt Đề án bệnh viện vệ tinh của các Bệnh viện K, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương về: Phẫu thuật cố định cột sống cổ nổi trước trong chấn thương, phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng vít qua cuống trong chấn thương, kỹ thuật tán sỏi niệu quản bằng laser, phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn, điều dưỡng chăm sóc người bệnh trước và sau mổ chấn thương, nâng cao Năng lực xử trí cấp cứu hô hấp tuần hoàn... Do đó, chất lượng KCB của bệnh viện ngày càng được nâng lên.

Nhờ ứng dụng thành công các kỹ thuật cao vào công tác điều trị và chăm sóc, đã giảm đáng kể số bệnh nhân chuyển tuyến, giúp bệnh nhân tiết kiệm chi phí điều trị, đi lại, tạo được niềm tin của Nhân dân; số bệnh nhân chuyển tuyến năm 2020 giảm 67 ca so với cùng kỳ năm 2019. Anh Lò Văn Trúc, Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn



Các y, bác sỹ BVĐK tỉnh phẫu thuật cho bệnh nhân

đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ: “Tôi bị tai nạn giao thông đa chấn thương, trước đây những trường hợp nặng như tôi đều được chuyển về Bệnh viện Trung ương để phẫu thuật và điều trị, nhưng khi được các y, bác sỹ tư vấn cho người nhà tôi và tôi đã được phẫu thuật và điều trị tại bệnh viện. Đến nay, các vết thương của tôi đã dần bình phục, tôi sắp được ra viện rồi, tôi cảm ơn bác sỹ nhiều lắm.

Năm 2020, tổng số lượt khám bệnh là 89.292 lượt đạt gần 87%, trong đó, điều trị nội trú 22.582 lượt, điều trị ngoại trú 66.710 lượt. Triển khai được 10 dịch vụ kỹ thuật mới gồm: Kỹ thuật điều trị bằng laser CO2 (u nhú, u mềm treo, u ống tuyến mồ hôi, u mềm lây,...); điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh; bơm tinh trùng vào buồng tử cung; lọc máu thay huyết tương.



Công đoàn Ngành Y tế với công tác Chăm lo cho đoàn viên và người lao động

Hồng Thơm

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Công đoàn Y tế Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Sở Y tế, trong năm 2020 các phong trào thi đua của Ngành Y tế được đẩy mạnh, phát huy những kết quả tích cực, có tác động lớn cả về nhận thức và hành động. Các hiện tượng tiêu cực giảm hẳn, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, việc chăm lo, bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ đã được Ban Thường vụ Công đoàn ngành chú trọng.

Ông Đàm Xuân Diễn - Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế cho biết: Công đoàn Ngành Y tế hiện có 20 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc, với 2.928 đoàn viên, CNVCLĐ. Trong năm qua Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế luôn bám sát chủ trương chỉ đạo của Công đoàn Y tế Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh, Đảng ủy Sở Y tế; chủ động phối hợp với Ban Giám đốc Sở để triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; thực hiện tốt việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,

Ngoài ra, cán bộ bệnh viện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; thực hiện tốt đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, qua đó hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, ứng xử đảm bảo chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn cho người bệnh. Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, từng bước cải tiến quy trình KCB một cách khoa học, nhanh gọn. Ban Giám đốc bệnh viện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng khoa, phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ đề ra, nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị, triển khai áp dụng phần mềm quản lý công chức, viên chức của ngành, đặc biệt là việc áp dụng các kỹ thuật cao trong công tác KCB để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày một tốt hơn./.

chính đáng cho đoàn viên và người lao động; tích cực nắm tình hình, tư tưởng, đề xuất, kiến nghị, việc làm của đoàn viên, CNVCLĐ; đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng tích cực, thiết thực, sát với đoàn viên, người lao động; tích cực tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ. Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ được triển khai có hiệu quả. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, nội dung, hình thức phù hợp với từng đơn vị; tổ chức các hoạt động với nhiều nội dung thiết thực hướng tới đoàn viên và người lao động.

Công đoàn ngành thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ; thường xuyên phối hợp tham gia giải quyết các chế độ chính sách như: Giám sát thực hiện các chế độ chính sách tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, bảo hộ lao động, thai sản, ốm đau, khám sức khỏe định kỳ, trang cấp bảo hộ lao động... tích cực tuyên truyền trong đoàn viên, CNVCLĐ về các chủ trương, Nghị



Công đoàn ngành Y tế thăm hỏi, tặng quà cho người lao động tại công ty TNHH Dược phẩm Hoa Hồng trong dịp Tết Nguyên đán

quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Đại hội công đoàn các cấp, nhất là tuyên truyền "Luật Công đoàn năm 2012, những điểm mới quan trọng trong Bộ Luật Lao động năm 2019; Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền đại hội Đảng các cấp; vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19 theo đúng quy định của Bộ Y tế... qua đó đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động.

Trong thời gian dịch Covid -19 bùng phát, Công đoàn ngành đã thăm hỏi, tặng quà cho một số đơn vị tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ cho người lao động tại 03 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19; một số CĐCS tổ chức động viên, thăm hỏi, mua tặng nhu yếu phẩm, thực phẩm cho đoàn viên, CNVCLĐ cách ly tại cơ sở. Năm 2020, Công đoàn ngành tổ chức thăm hỏi, trao hỗ trợ cho 137 đoàn viên công đoàn (ĐVCD) có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và 7 CĐCS với tổng số tiền 1.384.359.500 đồng. Trong đó: Kinh phí từ quỹ "Xã hội Công đoàn tỉnh với tổng số tiền: 1.205.580.000 đồng; Công đoàn Y tế Việt Nam: Thăm hỏi 12 gia đình đoàn viên bị ảnh hưởng mưa đá, gió lốc tháng 4/2020 với số tiền: 6.000.000 đồng; kinh phí của Công đoàn ngành Y tế: tổng số tiền: 44.166.000 đồng. Phát động kêu gọi trong toàn Ngành ủng hộ cho 2

ĐVCD có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh hiểm nghèo của CĐCS Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, Nậm nhùn với tổng số tiền 75.150.000 đồng. Phát động ủng hộ con ĐVCD Trung tâm Y tế thành phố, tổng số tiền: 53.463.500 đồng.

Chị Phạm Thuỳ Vân - ĐVCD Trung tâm Y tế Thành phố tâm sự: "Con tôi bị mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí chữa bệnh rất lớn. Năm 2020, được Công đoàn Ngành Y tế phát động đoàn viên trong toàn ngành ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần đã giúp mẹ con tôi vượt qua khó khăn, yên tâm hơn để điều trị bệnh cho cháu".

Để góp phần tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho ĐVCD, từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm của Tổng Liên đoàn, Công đoàn ngành đã phân bổ nguồn vốn hỗ trợ việc làm cho 03 hộ gia đình đoàn viên công đoàn để phát triển dự án chăn nuôi với tổng số vốn được vay là: 160.000.000đ. Triển khai chương trình phúc lợi về giảm giá sữa cho đoàn viên giữa Công đoàn Y tế Việt Nam với Công ty cổ phần Sữa Hà Lan. Ngoài ra, Công đoàn ngành còn kêu gọi ĐVCD trong ngành tích cực hưởng ứng các quỹ xã hội từ thiện do các cấp, ngành phát động như quỹ: Xã hội Công đoàn tỉnh, ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa, bão, sạt lở đất, Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, Người cao tuổi, Tiếp bước em đến trường... với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Thời gian tới, Công đoàn Ngành Y tế tiếp tục phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các nội dung, giải pháp chăm lo "Lợi ích đoàn viên công đoàn" bao gồm vật chất và tinh thần. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật, hướng dẫn Ban chấp hành CĐCS tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục vận động ủng hộ quỹ "Xã hội Công đoàn tỉnh" trong đoàn viên, CNVCLĐ; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ nhân dịp tháng công nhân; Tết Sum vầy, Tết Nguyên đán... nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện người lao động của tổ chức công đoàn.

Trạm Y tế Mường Kim

"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Bạch Mai

Trạm Y tế xã Mường Kim (Than Uyên) cách trung tâm huyện Than Uyên 10 km, trong những năm qua trạm đã làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh nhất là các bệnh theo mùa. Bên cạnh đó, các y, bác sĩ của trạm đã thực hiện tốt phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", là tấm gương sáng trong các phong trào của xã.

Hưởng ứng phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cán bộ y, bác sĩ của trạm đã không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân trong xã. Với phương châm "Lương y phải như từ mẫu" đội ngũ y, bác sĩ trong Trạm đã tận tình tư vấn, khám chữa bệnh, tổ chức các buổi tuyên truyền, nói chuyện về các bệnh như HIV/AIDS, SARS - COV-2, bệnh lao, sỏi, ho gà, phong...từng bước nâng cao hiểu biết của Nhân dân, chung tay đẩy lùi dịch bệnh trong xã. Năm 2020, Trạm Y tế xã Mường Kim đã khám và điều trị cho 19.543 lượt bệnh nhân, trong đó 100% là khám BHYT, tiêm vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 96,8%, tỷ lệ sinh con thứ 3 đã giảm, tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ y, bác sĩ của trạm còn thực hiện lời dạy của Bác về "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", tích cực lao động, học tập, sáng tạo trong công tác khám, chữa bệnh, tư vấn cho bệnh nhân những biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe, từng bước loại bỏ những thói quen xấu ảnh hưởng tới sức khỏe của cộng đồng. Vật dụng y tế, giường bệnh nhân được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, trạm y tế được quét dọn sạch sẽ, đảm bảo



Cán bộ trạm Y tế xã Mường Kim khám bệnh cho bệnh nhân.

vệ sinh, việc tắt các thiết bị sau khi đã sử dụng và sau giờ làm việc cũng được các cán bộ của Trạm thực hiện nghiêm túc, một mặt để giảm chi phí chi tiêu hàng tháng mặt khác nâng cao ý thức cho cán bộ và bệnh nhân trong việc thực hành tiết kiệm. Cán bộ y tế có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, lương tâm nghề nghiệp trong sáng, mối quan hệ giữa cá nhân - gia đình - tập thể luôn hòa thuận. Mỗi cán bộ y, bác sĩ luôn ý thức tự trau dồi về tư tưởng, đạo đức chính trị vững vàng, phấn đấu là điển hình tiên tiến để đồng nghiệp cơ quan noi theo, phấn đấu mỗi cá nhân là một điển hình trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chính nhờ những nỗ lực đó mà trong nhiều năm liền Trạm y tế xã Mường Kim nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp trao tặng.

Nói về phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Phó

Trạm trưởng Ma Thị Hưng chia sẻ: “Hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân tôi và các cán bộ y tế trạm đã không ngừng nêu cao tinh thần tự học, phấn đấu trong công việc cũng như trong cuộc sống, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đóng trên địa bàn chia sẻ những kinh nghiệm hay trong công việc để nâng cao hiệu quả và phát huy năng lực của cán bộ Trạm trong công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân”.

Phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã ảnh hưởng tích cực tới tác phong, lề lối làm việc của từng cá nhân Trạm Y tế xã Mường Kim. Trạm đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết từng tuần, tháng, quý, linh hoạt xử lý tình huống trong việc cấp cứu và chăm sóc bệnh nhân. Thực hiện tốt

quy chế chuyên môn, nêu cao 12 điều quy định về y đức, đối với bệnh nhân khám và điều trị thì tận tình chu đáo, coi bệnh nhân như người thân trong gia đình. Bên cạnh đó, từng cán bộ, y, bác sĩ trong Trạm còn là chỗ dựa tinh thần cho bệnh nhân theo lời dạy của Bác Hồ "Lương y phải như từ mẫu".

Phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Mường Kim hưởng ứng nhiệt tình và áp dụng triệt để vào công tác đảm bảo hiệu quả cao trong lĩnh vực hoạt động. Với tinh thần nâng cao ý thức tự giác để mỗi cán bộ là một tấm gương sáng trong phong trào "Học tập và làm theo Bác" trạm y tế xã Mường Kim đang từng bước đổi mới lề lối làm việc, tư cách đạo đức của từng cán bộ trong việc phục vụ thăm, khám, điều trị sức khỏe cho Nhân dân./.

Nâng cao hiệu quả điều trị nhờ kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại

Mai Hoa

Cùng với việc nghiên cứu các bài thuốc hay, phương pháp chữa bệnh mới bằng y học cổ truyền (YHCT), thời gian qua, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh còn chú trọng kết hợp YHCT với y học hiện đại (YHHĐ), xem đây là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Là bệnh viện tuyến tỉnh thực hiện công tác khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh có quy mô 80 giường bệnh với 11 khoa, phòng chức năng. Đây là địa chỉ thu hút rất nhiều người dân, chủ yếu là người lớn tuổi người mắc các bệnh mãn tính, bệnh về cơ, xương, khớp đến khám và điều trị. Năm 2020, Bệnh viện đã khám cho 4.215 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho 1.662 bệnh nhân, ngoại trú và kê đơn cho 2.136 lượt bệnh nhân. Bệnh viện đã tiếp nhận và triển khai có hiệu quả nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ



Đoàn cán bộ Bệnh viện Châm cứu Trung ương và các tỉnh bạn tham quan hệ thống sắc thuốc tự động của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

thuật cao nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, giảm tải cho cho bệnh viện tuyến trên đồng thời thu hút được nhiều bệnh nhân đến điều trị như: Kỹ thuật Cấy chỉ, Hỏa long cứu, giác hơi; tiếp nhận hướng dẫn kết hợp YHCT và YHHĐ trong chẩn đoán và điều trị bệnh đột quy, tai biến mạch máu não, bệnh lý cột sống, tăng huyết áp và kỹ thuật bào chế cao đặc, cao

gián, cốt tán, chè tan từ dược liệu của Bệnh viện tuyến Trung ương chuyển giao. Đồng thời, Bệnh viện đã thành lập đoàn khảo sát nhu cầu để chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới theo Đề án 1816 tại huyện Tam Đường và Than Uyên.

BSCCKII. Tạ Xuân Đông, Giám đốc bệnh viện cho biết: “Với định hướng xuyên suốt là ứng dụng hiệu quả các phương pháp chữa bệnh bằng YHCT, bệnh viện đã đầu tư mua sắm hệ thống trang thiết bị tiên tiến như: Máy siêu âm 4 chiều, máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy siêu âm điều trị, máy kéo giãn cột sống, máy laze nội mạch, máy điện từ trường, máy châm cứu không kim, massage, đèn hồng ngoại, thủy trị liệu, hệ thống sắc thuốc tự động, máy điều trị bằng sóng ngắn, điện xung, các trang thiết bị phục hồi chức năng và kết hợp với nhiều bài thuốc cổ truyền để điều trị cho những người mắc các bệnh mãn tính, phục hồi chức năng cho người sau tai biến mạch máu não và các bệnh lý về xương khớp. Ngoài ra, bệnh viện còn chú trọng triển khai các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc như: Châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, cấy chỉ, giác hơi, siêu âm điều trị. Đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện”.

Bên cạnh đó, Bệnh viện còn khai thác các thế mạnh của YHHĐ, kết hợp hài hòa giữa YHCT và YHHĐ để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân. Hầu hết người bệnh trước khi điều trị tại bệnh viện đều được làm xét nghiệm và một số kỹ thuật cận lâm sàng, giúp cho bác sỹ chẩn đoán đúng bệnh để lựa chọn phương pháp điều trị hiệu quả. Nhiều năm qua, bệnh viện đã điều trị thành công cho rất nhiều trường hợp mắc các bệnh như: Hen phế quản, liệt nửa người, đau thần kinh tọa, trĩ, phục hồi chức năng cho người sau tai biến...

Không chỉ thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, Bệnh viện còn chú trọng thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” của Bộ Y tế. Đây cũng là cơ hội để mỗi cán bộ y tế thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử,

tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế. Thực hiện phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm, cơ sở y tế là đơn vị cung cấp dịch vụ”, Bệnh viện đã ứng dụng nhiều giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân như: Xây dựng phong cách phục vụ văn minh, thân thiện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện nhằm giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người bệnh; trang phục của cán bộ y tế chỉnh tề gọn gàng, môi trường bệnh viện sạch sẽ. Qua kiểm tra, khảo sát, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ngày một hài lòng, tin tưởng vào chất lượng KCB và thái độ phục vụ của cán bộ trong bệnh viện.

Ngoài ra, bệnh viện còn lắp đặt nhiều biển chỉ dẫn, biển cấm hút thuốc lá ở những vị trí dễ nhìn thấy nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi đến khám và làm các thủ tục hành chính tại bệnh viện, đồng thời nhắc nhở người dân không được hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh. Hiện tại, tất cả các buồng bệnh đều được trang bị quạt mát, tủ đựng đồ cá nhân... Bệnh viện luôn tạo ấn tượng trong lòng người dân về không gian Xanh-Sạch-Đẹp.

Bà Nguyễn Thị Lý, Phường Quyết Thắng, đang điều trị bệnh đau lưng tại Bệnh viện cho biết: "Tôi rất hài lòng khi lựa chọn Bệnh viện Y học cổ truyền để điều trị bệnh. Phòng bệnh và khuôn viên Bệnh viện sạch sẽ, thoáng mát. Và điều ấn tượng nhất là cán bộ y tế rất thân thiện, cởi mở, tận tâm với người bệnh. Không chỉ tập trung công tác điều trị, cán bộ y tế còn tận tình tư vấn cho người bệnh về chế độ ăn uống, luyện tập, nghỉ ngơi để bảo vệ sức khỏe".

Để tiếp tục nâng cao chất lượng KCB, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân, thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng các bài thuốc hay, phương pháp chữa bệnh mới, đầu tư phát triển các dịch vụ y tế theo yêu cầu và từng bước hiện đại hóa trên cơ sở giữ vững bản sắc của YHCT, phục hồi chức năng, kết hợp hài hòa với YHHĐ, để chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân ngày một tốt hơn.

Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh

Thái Sơn

Đến Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn vào những ngày cuối năm, chúng tôi nhận thấy sự đổi thay rõ nét. Đầu tiên đó là bộ mặt Trung tâm có sự thay đổi. Khuôn viên của Trung tâm tuy chỉ là những dãy nhà cấp 4 nhưng đã được cải tạo lại khang trang, sạch đẹp; các khoa, phòng được sửa sang, bố trí gọn gàng và hệ thống vệ sinh được đảm bảo. Người bệnh đến khám, điều trị đều rất hài lòng, bởi môi trường bệnh viện sạch sẽ, thông thoáng hơn trước rất nhiều.

Với phương châm “Tất cả hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nghiệp vụ y đức cho cán bộ, y, bác sĩ; lắp đặt hệ thống đường dây nóng và hòm thư góp ý để kịp thời giải quyết những phản ánh của người dân. Từ năm 2016, Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn đã đưa phần mềm công nghệ thông tin vào ứng dụng (Hiss 2016 và VNPTHiss 2018) đồng hành với phần mềm giám định BHYT trong khám chữa bệnh đã mang lại hiệu quả rất cao như: Giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cho người bệnh, việc đăng ký khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT thuận lợi, quy trình thủ tục khám, chữa bệnh được rút ngắn, thủ tục thanh quyết toán và việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh được cải thiện, việc thông tuyến khám, chữa bệnh giúp cho người nghèo có thẻ BHYT đỡ tốn kém thời gian, tiền bạc và sức khỏe. Đồng thời, thuận lợi cho việc thống kê số liệu chính xác, thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu thanh quyết toán giữa cơ quan BHXH và cơ sở y tế. Bên cạnh đó, Trung tâm đã xây dựng các quy trình khám, chữa bệnh theo từng chuyên khoa, phù hợp với thực tế nhiệm vụ giúp cải tiến nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ cán bộ, viên chức được



Cán bộ trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân nhi

quan tâm với phương châm hướng tới sự hài lòng của người bệnh và tạo niềm tin của người bệnh đối với cơ sở y tế.

Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn được giao chỉ tiêu 50 giường bệnh với 11 khoa, phòng. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên ở các tuyến thông qua đào tạo, đào tạo lại về chuyên môn, quy trình khám, chữa bệnh được cải tiến, rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh. Nhờ vậy, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng lên. Năm 2020, Trung tâm đã triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới như: Phẫu thuật ngoại khoa, kết hợp xương, sản khoa mổ lấy thai, vết thương phức tạp, cho bệnh nhân thở máy...; triển khai hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện E Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương. Trong năm đã có 48.287 lượt người được khám, chữa bệnh đạt 81,84%,; khám, kê đơn ngoại trú 33.361 lượt đạt 79,43%,; điều trị nội trú 2.773 lượt (tuyến huyện) đạt 92,43%; công suất sử dụng giường bệnh đạt 82,05%

Với những kết quả tích cực đã đạt được, thời gian tới Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ

hướng tới sự hài lòng của người bệnh: Đổi mới tư duy “Hướng tới người bệnh”, thực hiện nhiệm vụ được giao gắn liền với trách nhiệm của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; Tiếp tục xây dựng cơ sở Y tế “Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện”; trồng cây xanh, chậu hoa; Tăng cường đào tạo chuyên môn, các lớp định hướng cho cán bộ; Tập huấn nâng cao nhận thức, thái độ phục vụ, trình độ chuyên môn cho cán bộ tuyến xã; củng cố hoạt động Y tế cơ sở...

“Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, đặc

biệt là văn hóa ứng xử giữa cán bộ y tế với người bệnh, người nhà người bệnh; giữa cán bộ y tế với đồng nghiệp để nâng cao kỹ năng giao tiếp, phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh. Tạo điều kiện thuận lợi để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế.

Tin tưởng rằng, với những nỗ lực đổi mới hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân, xứng đáng là địa chỉ tin cậy trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong và ngoài huyện./.

Nam giới cần quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

Phương Thúy

Nói đến sức khỏe sinh sản (SKSS) chúng ta thường hay nghĩ đến đối tượng là chị em phụ nữ và phần nào coi nhẹ những vấn đề sinh sản đối với nam giới. Do đó, nam giới thường ít hiểu biết về sinh lý và sức khỏe của bản thân bao gồm cả những vấn đề SKSS và tình dục. Các dịch vụ chăm sóc SKSS dành cho nam giới còn rất hạn chế, trong khi SKSS của nam giới lại đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dân số. Việc chăm sóc SKSS cũng như sức khỏe tình dục là một trong những yếu tố cơ bản để duy trì hôn nhân hạnh phúc. Do vậy, nam giới cũng cần phải được quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Trong những năm gần đây, SKSS và tình dục cho nam giới đã được quan tâm, các chương SKSS cũng khuyến khích nam giới tham gia vào các hoạt động chăm sóc SKSS của người vợ, bạn tình hoặc của cặp vợ chồng/cặp nam nữ như chăm sóc SKSS tiền hôn nhân, tư vấn và khám điều trị vô sinh, khám và tư vấn phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục, chăm sóc thai nghén. Tư vấn và khám sức khỏe

tiền hôn nhân hiện nay được xem là nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng dân số. Nam nữ trước khi kết hôn cần được cung cấp những kiến thức cần thiết về SKSS tình dục như tuổi nào có con là tốt nhất, khoảng cách 2 lần sinh để bảo đảm sức khỏe cho mẹ và con, các bệnh có thể lây nhiễm qua quan hệ tình dục. Tư vấn chăm sóc SKSS tình dục, chú trọng đến các kiến thức và kỹ năng cần biết trong cuộc sống vợ chồng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo quy định tại Điều 17 Luật Bình đẳng giới, nam nữ bình đẳng trong tham gia các hoạt động giáo dục truyền thông về chăm sóc sức khỏe, SKSS và sử dụng các dịch vụ y tế cũng như bình đẳng trong lựa chọn quyết định sử dụng biện pháp tránh thai, biện pháp an toàn tình dục, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Điều đó khẳng định nam giới và nữ giới đều cần được thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trong đó có SKSS như nhau. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc chăm sóc SKSS là chuyện chỉ dành cho phụ nữ và gắn liền với phụ nữ. Ngay việc dùng biện pháp tránh thai phần

lớn vẫn do phụ nữ chủ động. Khi nam giới hiểu không đúng, không tham gia vào quá trình chăm sóc SKSS, người chịu nhiều thiệt thòi vẫn là phụ nữ. Nhiều trường hợp, nam giới ngăn cản người vợ áp dụng các biện pháp tránh thai thì hậu quả người phụ nữ phải gánh chịu như mang thai ngoài ý muốn điều đó làm ảnh hưởng đến tâm lý, tình cảm và sức khỏe của người phụ nữ. Trong khi đó SKSS không phải là vấn đề của riêng nữ giới mà chung cho cả hai giới nam và nữ. Thực tế nam giới thường có vai trò quyết định trong các vấn đề chăm sóc SKSS hai vợ chồng. Như việc quyết định có thai khi nào, có bao nhiêu con... nhưng lại thường ít được quan tâm. Giống như nữ giới, nam giới có rất nhiều vấn đề liên quan đến SKSS cần được quan tâm như vấn đề hiếm muộn, vô sinh hay nhu cầu về sinh lý thay đổi theo từng độ tuổi, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục... Nếu ở nữ giới có dịch vụ khám phụ khoa định kỳ, ở nam giới cũng

cần có dịch vụ khám nam khoa. Ở nữ giới khám và chăm sóc sức khỏe tiền mãn kinh - mãn kinh, ở nam giới lớn tuổi cần nâng cao dịch vụ khám và chăm sóc sức khỏe mãn dục nam.

Nhiều nam giới có nhu cầu về chăm sóc SKSS nhưng lại không có thói quen đến cơ sở y tế chuyên khoa để được khám, tư vấn và điều trị. Mặt khác, dịch vụ chăm sóc SKSS cho nam cũng không thuận lợi nên dẫn tới tình trạng nhiều trường hợp bị bệnh nặng, biến chứng mới được phát hiện làm ảnh hưởng sức khỏe, khả năng sinh sản.

Ở nam giới nếu không được quan tâm về SKSS, rất dễ mắc một số bệnh: Lây truyền qua đường tình dục, rối loạn xuất tinh, rối loạn cương, vô sinh nam... Chính vì vậy, việc quan tâm chăm sóc SKSS cho nam giới là cần thiết, không chỉ mang lại lợi ích cho vợ hoặc người yêu của mình mà còn mang lại lợi ích cho chính bản thân nam giới.

Tuổi trẻ Ngành Y tế: Xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

Ngọc Châu

Từ nhiều năm qua, phong trào “Thanh niên Lai Châu sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” được Đoàn cơ sở Sở Y tế tích cực hưởng ứng. Với phương châm “Tuổi trẻ Ngành Y thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”, 240 đoàn viên thanh niên (ĐV-TN) của sinh hoạt tại 11 tổ chức cơ sở đoàn (trong đó: 03 Chi đoàn; 01 Đoàn Bộ phận; 07 chi đoàn trực thuộc Đoàn Bộ phận), đã cụ thể hóa phong trào bằng những việc làm thiết thực, xung kích trên “mặt trận” tình nguyện tất cả vì sức khỏe cộng đồng.

Phát huy sức mạnh tuổi trẻ, thời gian qua, tuổi trẻ Ngành Y tế luôn năng động, sáng tạo, không ngừng học hỏi, vượt qua khó khăn, tình nguyện tham gia và đảm nhận những khâu then chốt trên mọi lĩnh vực công tác, tạo nên một lực lượng cán bộ trẻ giỏi về chuyên môn,

nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, luôn sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh.



Đoàn cơ sở Sở Y tế tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên thế giới và cả nước ta, trong đó tỉnh Lai Châu có 01 ca dương tính. Với tinh thần xung kích, Đoàn cơ sở Sở Y tế tổ chức xây dựng nhóm hướng dẫn, hỗ trợ người dân khai báo y tế toàn dân, qua đó đã tuyên truyền và hỗ trợ khai báo y tế cho người dân tại các cơ sở khám, chữa bệnh và các điểm chốt trên địa bàn, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đông đảo ĐVTN và Nhân dân nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn, ĐVTN trong tỉnh không quá hoang mang trước đại dịch. Lên án mạnh mẽ những hành vi xuyên tạc, đưa tin không chính xác về dịch bệnh. Tuyệt đối tin tưởng vào sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục vận động các nguồn lực để phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, xà phòng miễn phí cho nhân dân trên địa bàn.. Chi đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ động tư vấn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người dân đến khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa của đơn vị. Ngoài ra đoàn thanh niên còn là lực lượng nòng cốt trong đội phòng, chống dịch bệnh, tổ y tế và đội phun khử khuẩn tại các khu vực cách ly.

Nhắc đến Đoàn thanh niên của Sở Y tế là nhắc tới những hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nổi bật như: Tổ chức khám, sàng lọc bệnh nhân Lao tại Trại giam Công an tỉnh cho 250 lượt người; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 271 lượt học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, 121 học sinh trường THCS thị trấn Nậm Nhùn, tổ chức tặng quà tết cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện; phối hợp tổ chức chương trình khám chữa bệnh cho 500 lượt người cao tuổi trên địa bàn thành phố Lai Châu; tặng 1000 khẩu trang, 125 lít nước sát khuẩn cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh được các chi

đoàn trực thuộc duy trì thường xuyên, phong trào “Thanh niên hành động vì môi trường”, các chi đoàn trực thuộc đã tổ chức trồng cây xanh tại cơ quan, đơn vị mình, đảm nhận các công trình thanh niên làm xanh, sạch, đẹp nơi công cộng. Bác sĩ Nguyễn Đình Mạnh - Chi đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: “Là một đoàn viên thanh niên Sở Y tế, tôi luôn tham gia tích cực các hoạt động, phong trào của chi đoàn, Đoàn thanh niên Sở y tế tổ chức như: Phong trào khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, phong trào chung tay đánh gục viêm gan B, hưởng ứng tháng hành động vì vệ sinh ATTP mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Qua đó còn tạo sự gắn kết giữa các đoàn viên thanh niên Sở Y tế.”.

Từ các hoạt động này đã giáo dục ĐV-TN ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ với việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và tuyên truyền phòng, chống các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm... Bên cạnh đó, các chi đoàn còn tổ chức nhiều phong trào khác, được đông đảo ĐV-TN tích cực tham gia.

Anh Lê Vĩnh Bình - Bí thư Đoàn cơ sở Sở Y tế cho biết: “Phát huy những thành tích đạt được, thời gian tới, Đoàn cơ sở Sở Y tế sẽ tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng bằng những việc làm thiết thực như: Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm tại khu dân cư; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; duy trì phong trào tình nguyện hiến máu nhân đạo. Đồng thời đẩy mạnh thi đua nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân”.

Tiếp bước truyền thống vẻ vang của ngành y tế, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân, tuổi trẻ ngành y tế cùng với lý tưởng và lòng nhiệt tình, tinh thần tình nguyện, phát huy sức trẻ để xứng đáng là lực lượng xung kích, tiên phong trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Người cộng tác viên dân số năng động và tận tâm

Bạch Mai

Nhắc đến cộng tác viên dân số Hoàng Thị Hoan, bà con nhân dân xã Pắc Ta huyện Tân Uyên đều khen ngợi - một người năng động, tận tâm luôn hết lòng vì công việc. Hơn 15 năm gắn bó với công việc, chị luôn tận tụy, không quản khó khăn gian khổ để đưa công tác Dân số - KHHGD của xã ngày một nâng cao.

Sinh ra và lớn lên ở bản Nà Ún xã Pắc Ta trong một gia đình nghèo, đông con, sau khi học hết cấp 2 do gia đình không có điều kiện nên chị phải nghỉ ở nhà giúp bố mẹ làm nương rẫy. Đến tháng 8/2005, chị được chính quyền xã cử làm cộng tác viên dân số của xã. Xã Pắc Ta với địa bàn rộng, dân số đông lại tập trung nhiều dân tộc cùng sinh sống. Khi mới vào nghề, mọi việc với chị còn bỡ ngỡ, thế nhưng với bản tính cần cù chịu khó chị vừa làm vừa học hỏi những người đi trước, không kể đường sá xa xôi với những con dốc dài hun hút rồi những cơn mưa bất chợt, tất cả những khó khăn ấy không ngăn được bước chân chị, chị vẫn bền bỉ đến tận các bản xa trung tâm xã để tuyên truyền chính sách Dân số - KHHGD cho bà con nhất là những chị



Chị Hoan đang tuyên truyền chính sách DS - KHHGD cho bà con Nhân dân bản Nà Sảng xã Pắc Ta

em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Chị tâm sự: “Trước đây nhận thức của bà con còn hạn chế, tư tưởng phong kiến muốn có con trai nối dõi, thích dòng họ mình to lớn để có uy tín trong cộng đồng, một số bản ở vùng sâu, vùng xa người dân còn theo đạo tin lành cho nên còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu, chị em chưa biết kế hoạch hoá gia đình...” Chị luôn suy nghĩ muốn thay đổi nhận thức của bà con cần có thời gian và lòng kiên trì, chị đã tham mưu cho các đồng chí lãnh đạo xã, trao đổi với già làng, trưởng bản để cùng tuyên truyền vận động Nhân dân; kết hợp tuyên truyền các chính sách Dân số - KHHGD tại các buổi họp bản. Hằng ngày chị đến từng gia đình vận động khuyến khích chị em biết cách sinh hoạt hợp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh và nhất là sử dụng các biện pháp tránh thai. Từ đó, chị đã làm thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề “Trời sinh voi ắt sẽ sinh cỏ”.

Năm 2020, chị Hoan đã vận động được 1.003 cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai; 80% các bà mẹ mang thai được khám thai định kỳ. Đi đến đâu, làm việc gì, ở mọi lúc, mọi nơi, chị luôn bớt chút thời gian vừa tuyên truyền, vận động chuyển đổi nhận thức về hành vi của cá nhân và gia đình về sức khỏe sinh sản,

KHHGD, làm mẹ an toàn, bảo vệ và tăng cường tuyên truyền sức khoẻ vị thành niên, bình đẳng giới... Ngoài ra, chị còn tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của các ban, ngành, đoàn thể trong xã đổi mới nội dung truyền thông, tham gia làm tốt các đợt chiến dịch CSSKSS/ KHHGD, chị đã vận động chị em trong độ tuổi sinh đẻ đến trạm Y tế để khám và điều trị phụ khoa, thực hiện các biện pháp KHHGD, góp phần làm giảm tỷ lệ gia tăng dân số. Bằng cử chỉ và lời nói ân cần của chị đã làm thay đổi nhận thức của bà con.

Theo chân chị đến thăm một số hộ gia đình ở bản Thanh Sơn, chúng tôi được biết bà con nhận thức rất tốt về công tác Dân số - KHHGD. Khi được hỏi một số chị em phụ nữ trong bản đã có 2 con tại sao lại thực hiện KHHGD thì họ đều

trả lời ngay là KHHGD để không đẻ nhiều con để còn phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy con cái khoẻ mạnh.

Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn luôn bận bịu công việc, chị còn là người vợ hiền, đảm đang, chăm lo cuộc sống cũng như vun vén hạnh phúc gia đình, chị cũng là người mẹ mẫu mực nuôi con khoẻ dạy con ngoan.

Chia tay chị, chúng tôi nhớ mãi câu nói của chị Tạ Ngọc Lan - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Pắc Ta: “Chị Hoan là một cộng tác viên dân số luôn nhiệt tình với công việc, không quản ngại khó khăn, luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chị Hoan giúp chúng tôi rất nhiều trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân”.

Hội nghị trực tuyến về triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Mai Hoa

Sáng ngày 6/3, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 với sự tham gia của 700 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố.

Mục tiêu quan trọng nhất được Bộ Y tế nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 là bảo đảm đúng đối tượng, an toàn khi triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19. Những liều vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên sẽ được tiêm vào sáng 8-3 tại Hải Dương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Để bảo đảm tốt công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, Bộ Y tế đề nghị 13 tỉnh, thành phố có người bệnh mắc Covid-19 thực hiện nghiêm Nghị quyết 21 của Chính phủ. Đối với những địa phương chưa được phân bổ vắc xin lần này, cần chuẩn bị kế hoạch, lên chương trình đào tạo, tập huấn, nhất là các cán bộ tiêm chủng thực hiện nghiêm theo hướng dẫn chuyên môn, vấn đề

chống sốc phản vệ... Đây là vấn đề cần được đặt lên hàng đầu, coi an toàn tiêm chủng, bảo đảm an toàn tối đa cho người dân là ưu tiên cao nhất của Ngành Y tế.

Các địa phương cần chủ động, phát huy phương châm bốn tại chỗ, phối hợp chặt chẽ Bộ Y tế để bảo đảm nguồn cung và báo cáo HĐND tỉnh để có kinh phí phục vụ tiêm chủng. Các cơ sở y tế, cơ sở tiêm chủng phải tải phần mềm do Bộ Y tế thiết kế để phục vụ tiêm chủng tốt nhất; với mỗi người dân thực hiện tải ứng dụng hồ sơ sức khỏe, việc làm này vừa giúp Ngành Y tế chủ động giám sát từ cơ sở vừa nhanh chóng nhận được phản ánh về những bất lợi sau tiêm. Bộ Y tế sẽ phân công các lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo các điểm tiêm, vì đây là vắc xin phòng Covid-19 lần đầu tiên được triển khai tiêm, trên cơ sở đó đánh giá quá trình triển khai, rút kinh nghiệm kịp thời để từ đó tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên diện rộng trong thời gian sớm nhất.

Hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Mai Hoa - Thái Sơn

Ngày 19/1, Sở Y tế tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Y tế năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Tổng Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố... dự Hội nghị.

Năm 2020, Sở Y tế hoàn thành và vượt 26/30 chỉ tiêu Y tế cơ bản được UBND tỉnh giao. Hoàn thành và vượt 5/5 mục tiêu nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Sở Y tế đã phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và UBND huyện, thành phố, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai kịp thời biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã cơ bản kiểm soát, khống chế thành công dịch bệnh Covid-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng và các cơ sở khám, chữa bệnh. Các bệnh viện tuyến Trung ương đã chuyển giao cho Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh, các Trung tâm Y tế huyện một số kỹ thuật về: Phẫu thuật cố định cột sống cổ nổi trước trong chấn thương, kỹ thuật tán sỏi niệu quản bằng laser, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, nội soi tiêu hoá, phẫu thuật nội soi cắt túi mật, cắt u nang buồng trứng...

Sở Y tế đã triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trong toàn ngành, bước đầu đáp ứng được nhiệm vụ công tác; 100% các đơn vị trong ngành đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và liên thông thanh toán bảo hiểm Y tế. Công tác khám, chữa bệnh: tổng số giường bệnh toàn tỉnh là 1.580 giường, đạt 100% kế hoạch giao. Tổng số lần khám bệnh 1.100.332/1.168.150 lượt bệnh nhân, đạt 94,2% kế hoạch. Số lượt khám chữa bệnh trung

bình của người dân 2,5 lượt người/năm.

Năm 2021, ngành Y tế phấn đấu 85,85% tỷ lệ xã đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế; 12,2 bác sỹ/vạn dân; 30% tỷ lệ dân số được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử; 0,4‰ mức giảm tỷ suất sinh bình quân/năm... Xây dựng và trình UBND tỉnh 2 đề án và 3 kế hoạch: Đề án Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Y tế thông minh; Đề án Nâng cao chất lượng hệ thống Y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch duy trì Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; kế hoạch duy trì mục tiêu, nhiệm vụ các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025.

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo tóm tắt tổng kết công tác công đoàn năm 2020, phương hướng năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tổng Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động dự báo, phát hiện sớm dịch bệnh, khống chế kịp thời, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan ra cộng đồng, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh chỉ đạo triển khai toàn diện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ theo hướng chuyên sâu, sử dụng cán bộ hiệu quả. Tập trung các nhiệm vụ, giải pháp từng bước nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh ở tất cả các tuyến, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục khám, chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh...

Tại Hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2021; 02 cá nhân vinh dự được trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 09 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối Công đoàn ngành, công đoàn viên chức có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và xây dựng tổ chức công đoàn năm 2020 cho Công đoàn ngành Y tế; 197 cá nhân được Sở Y tế tặng Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2020.

Họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19

Mai Hoa

Chiều ngày 15/2, Thường trực Chính phủ tổ chức họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 cùng một số bộ, ngành và địa phương. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp. Tham dự và chỉ đạo cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại tỉnh Lai Châu, ngay sau khi có thông tin về ca mắc Covid-19 đầu tiên tại cộng đồng trong đợt dịch thứ 3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã chỉ đạo hệ thống phòng, chống dịch của tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp để giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc, nghi mắc; tổ chức điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có tiếp xúc liên quan đến các ca bệnh xác định và người về từ vùng dịch theo quy định của Bộ Y tế. Qua giám sát từ khi có đợt dịch này đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lai Châu chưa ghi nhận ca bệnh dương tính.

Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập cảnh và hoạt động thăm thân của Nhân dân vùng biên giới. Thực hiện lắp đặt và vận hành hệ thống xét nghiệm SARS-COV-2 bằng phương pháp PCR, từ ngày 07/02/2021, kết quả thực hiện các mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình, so sánh đối chứng... cơ bản đạt kết quả tốt.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ đạo Quốc gia, các bộ, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 thời gian qua. Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm thông điệp 5K, đặc biệt hạn chế tập trung đông người; nâng cao hiệu quả công tác xét nghiệm; tiếp tục kiểm soát tốt công tác lưu trú, các trường hợp nhập cảnh; rà soát công tác phòng dịch không để người dân hoang mang, nhưng cũng không để người dân chủ quan. Các lực lượng quân đội, công an sẵn sàng tham gia công tác phòng dịch; chuẩn bị sẵn sàng cách ly lớn khi có tình huống xấu. Ngành Y tế và Công thương đảm bảo cung ứng đủ vật tư phục vụ phòng, chống dịch. Ngành Y tế, đơn vị công nghệ phối hợp thực hiện tốt các biện pháp khai báo y tế điện tử, cài đặt ứng dụng phòng, chống dịch. Đẩy nhanh việc tiếp nhận, mua vắc xin để tiêm cho người dân. Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương có phương án cho học sinh nghỉ học, đi học phù hợp với tình hình thực tế từng nơi; lực lượng chức năng tiếp tục kiểm soát tốt khu vực biên giới. 63 tỉnh, thành phố nghiêm túc lên kế hoạch chuẩn bị cho công tác phòng dịch trong mọi tình huống...

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tổng Thanh Hải Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

P.V

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021), sáng ngày 27/2, Đồng chí Tổng Thanh Hải, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã đến thăm, động viên, chúc mừng đội ngũ thầy thuốc, cán bộ ngành Y tế Lai Châu.

Đồng chí Tổng Thanh Hải nhấn mạnh: Trong năm 2020 ngành Y tế đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngành đã tham mưu cho tỉnh kịp thời ban hành các văn bản, qui định trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đặc biệt, các thầy thuốc Ngành Y đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, kịp thời tham mưu, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phòng dịch Covid-19 theo đúng tinh thần "Chống dịch như chống giặc, vì vậy tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được

kiểm soát chặt chẽ, góp phần cùng cả nước hoàn thành "mục tiêu kép" của Chính phủ. Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản về y tế qua các năm đều thực hiện đạt và vượt, góp phần quan trọng và thành công chung của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Với những kết quả đạt được, năm 2020 ngành Y tế Lai Châu đã có thêm 01 thầy thuốc Nhân dân và 6 thầy thuốc ưu tú được Đảng và Nhà nước ghi nhận, vinh danh

Đồng chí cũng mong rằng trong năm 2021, toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động toàn ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, củng cố, kiện toàn mạng lưới hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển; thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không để lây lan dịch trên địa bàn tỉnh.

HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ NĂM 2020

Hồng Thơm - Nguyễn Hằng

Chiều ngày 08/01, Hội đồng cấp tỉnh xét công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2020 cho các xã, phường, thị trấn đã đăng ký trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020, toàn tỉnh có 04 xã mới đăng ký đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế và 19 xã đề nghị công nhận lại. Để được xét công nhận xã đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2020, các xã cần đảm bảo các tiêu chí: Chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; nhân lực y tế; cơ sở hạ tầng trạm y tế xã; trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác; kế hoạch - tài chính; y tế

dự phòng, vệ sinh môi trường và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền, chăm sóc sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Truyền thông giáo dục sức khỏe.

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định đã tập trung thảo luận các vấn đề về việc các xã, phường, thị trấn đề nghị đều đáp ứng đầy đủ yêu cầu để đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã như: Đạt từ 80% tổng điểm trở lên; không bị "điểm liệt"; số điểm trong mỗi tiêu chí đạt từ 50% số điểm của tiêu chí đó trở lên... Tuy nhiên, công

tác xây dựng, duy trì tiêu chí Quốc gia trên địa bàn tỉnh còn một số khó khăn như: Việc thực hiện các chỉ tiêu về tỷ lệ hộ gia đình trong xã sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt ở mức thấp như: Xã Căn Co (10%), Vàng Ma Chải (18,1%), Nậm Cha (22,6)%... Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai ít nhất 3 lần trong 3 thời kỳ đạt tỷ lệ thấp như: Xã Ma Quai, Nậm Cha, Pa Vệ Sủ... Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) có xu hướng giảm dần theo từng năm nhưng vẫn ở mức cao; 10/23 xã chưa đạt điểm ở tiêu chí này.

Tiêu chí Dân số - KHHGD là một tiêu chí có tính chất quyết định xã đủ tiêu chuẩn công nhận và duy trì kết quả xã đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế, tuy nhiên hiện nay tỉ lệ tăng dân số hàng năm và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tại các xã còn cao trong khi 02 chỉ tiêu này chiếm trên 50% số điểm trong tiêu chí IX nên rất dễ bị liệt...

Kết quả, các thành viên Hội đồng đã đánh giá và bỏ phiếu, với 100% số phiếu công nhận mới 04 xã, công nhận lại 19 xã đạt các Tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2020./.

HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN VỀ VỆ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Mai Hoa

Sáng ngày 19/2, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế - Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 với các địa phương trong cả nước. TTND, BSKII. Bùi Tiến Thanh - Giám đốc sở Y tế chủ trì buổi giao ban tại điểm cầu Lai Châu.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Thời gian qua, có thể nói chúng ta đã có cái Tết an lành nhưng có một số địa phương vẫn phải căng mình đối phó với dịch bệnh. Quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị là trong quý I phải coi công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cấp bách cũng như lâu dài. Vì thế, chúng ta phải chuẩn bị tất cả tình huống, kịch bản, không được chủ quan, lơ là với công tác phòng chống dịch bệnh. Chuẩn bị sẵn 4 tại chỗ, là phương châm chống dịch đã quán triệt từ năm 2020 đến nay, để khi dịch xảy ra không bị động.

Theo Bộ trưởng, với đợt dịch lần thứ 3 này, các chuyên gia nhận định là đợt dịch tương đối phức tạp vì biến chủng của Anh tốc độ lây nhiễm cao hơn 70% so với chủng cũ. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng lưu ý các địa

phương một số điểm như:

Thứ nhất, các địa phương không được chủ quan, lơ là, không được nghĩ rằng dịch không xảy ra ở địa bàn của mình. Thực tế, dịch có thể xảy ra bất cứ nơi nào, địa điểm nào. Vì vậy trong tư tưởng, kế hoạch chúng ta luôn xác định dịch có thể xảy ra bất cứ lúc nào, như vậy mới chủ động đối phó khi có dịch.

Thứ hai, cần chuẩn bị tất cả kịch bản khi bùng phát dịch. Đầu tiên là phải chuẩn bị kịch bản về cách ly, giãn cách. Quan điểm của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế là phải kiên quyết cách ly triệt để, an toàn F1 để tránh lây nhiễm trong cộng đồng.

Thứ ba, đề nghị các địa phương phải chuẩn bị các phương án xét nghiệm. Phải nâng công suất xét nghiệm trong thời gian rất ngắn, công tác xét nghiệm phải đáp ứng theo mức độ diễn tiến của dịch. Đồng thời phải tập huấn cho tất cả các cán bộ y tế trên địa bàn về lấy mẫu, chia nhỏ để đi lấy mẫu xét nghiệm. Các bệnh viện tại các địa phương cần chủ động xét nghiệm sàng lọc, tuyệt đối không chủ quan.

Thứ tư là chuẩn bị phương án điều trị, các cơ sở y tế phục vụ khám, chữa bệnh. Vì thế, đề nghị các địa phương phải chuẩn bị các phương án để sẵn sàng chống dịch.

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Mai Hoa

Sáng ngày 20/01, Đảng bộ Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đảng bộ Sở Y tế có 02 đảng bộ bộ phận (17 chi bộ trực thuộc ĐBBP), 07 Chi bộ trực thuộc; toàn đảng bộ có 476 đảng viên, đảng viên chính thức 459. Năm 2020, Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối; Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh, chỉ đạo. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Sở Y tế và của Tỉnh ủy; nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và học tập các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc; Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IV thành công. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được quan tâm, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng, kỷ cương, kỷ luật trong đảng được siết chặt hơn, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân

dân được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Hệ thống y tế được củng cố và kiện toàn, trình độ cán bộ được nâng lên, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cơ bản đáp ứng yêu cầu chuyên môn; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên, y đức, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ cán bộ y tế chuyển biến tích cực; công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường và đẩy lùi, đặc biệt là Đảng bộ đã lãnh, chỉ đạo Ngành thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, không để lây lan ra cộng đồng; trên 96% dân số được khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Y, Dược trên địa bàn ngày càng được quan tâm; công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể từng bước nâng cao, phát động phong trào thi đua, tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Năm qua các tổ chức: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh đều đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Có 02 đảng bộ bộ phận và 04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận đạt xuất sắc tiêu biểu; 19 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 74 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 19,1%; 387 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ Sở Y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Khối tặng giấy khen.

Tập huấn

* Ngày 03/01, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức lớp tập huấn triển khai tiêm vắc xin BCG tăng cường trong bệnh viện tại tỉnh Lai Châu cho cán bộ chuyên trách tiêm chủng của Trung tâm y tế 7 huyện, thành phố; cán bộ phụ trách tiêm BCG tại khoa sản BVĐK tỉnh.

* Ngày 23/01, Sở Y tế tổ chức Tập huấn cho 220 học viên là lãnh đạo và cán bộ viên chức các phòng chức năng, các đơn vị khám, chữa bệnh (KCB) trực thuộc ngành Y tế từ tỉnh đến huyện.